

Cách trả dành thời gian cho quý vị là câu hỏi. Không có hình ảnh phụ trợ và trung gian. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể yêu cầu một hình ảnh vào bất kỳ lúc nào nếu quý

Tại sao một Hội Nghị Phụ huynh-Giáo Viên thì quan trọng? Mục đích của PTC là nhằm chia sẻ tin tức và giúp cho giáo viên con em quý vị lập kế hoạch gì để đạt được kết quả tốt nhất cho con em mình. Đó là thời điểm cho các phụ huynh và giáo viên cùng kiểm tra và hỗ trợ các học sinh. Giáo viên có thể minh họa những giáo trình hay những phương pháp mà các phụ huynh có thể giúp con em tại nhà. Thời gian tốt nhất trong một khoảng thời gian ngắn cùng với giáo viên, vì các quý vị chủ nhân bằng cách ghi chép những gì cần nhớ khi nhìn thấy.

Con tôi cần gì? Tôi muốn gì? Phụ huynh luôn ghi nhớ rằng mục đích của mình là tìm cách làm việc với nhà trường và hỗ trợ những kinh nghiệm tích cực giúp con em quý vị. Bằng việc suy nghĩ tích cực và giải quyết những sự bất đồng, quý vị sẽ có một hình ảnh nhìn nhận tốt đẹp và kỳ vọng.

Trình bày:

1. Quyết định bất kỳ khi nào quý vị muốn hay không chia sẻ tin tức về gia đình có thể ảnh hưởng đến vị trí của con em mình. Vì vậy hãy nghĩ về lợi ích cho giáo viên biết, chẳng hạn như: những công việc khác nhau ở nhà, mối quan hệ của con quý vị với anh, chị em, và những người thân trong gia đình, liệu gì cháu thích làm trong thời gian rảnh rỗi ở nhà, những sinh hoạt để dành nhà của mà con quý vị có tham gia, những thói quen của quý vị với con em là một người học tập và là một cá nhân, và những kinh nghiệm mà con em trải nghiệm, nếu quý vị nghĩ rằng nó thật sự hữu ích.
2. Nói chuyện với con em quý vị trước khi nhìn thấy. Hãy hỏi những gì cháu thích về nhà trường, những gì cháu không thích học mà muốn thay đổi. Cháu cảm thấy gì về thầy cô giáo hay về môi trường học tập lớp? Nếu con em quý vị không nói, hãy hỏi con em mình những gì cháu nghĩ về các quý vị nên nói trong buổi họp, liệu này có thể là một chủ đề mà con em nghĩ về nó.
3. Ghi lại những câu hỏi theo trình tự ưu tiên trong trường họp thì ưu tiên gì. Thứ tự thế nào. Bao nhiêu bài tập về nhà con quý vị sẽ có? Những mục tiêu quy định như thế nào? Chính sách kỷ luật trong lớp là gì? Những lo ngại bài kiểm tra nào của con em? Chúng có ý nghĩa gì? Môn học nào con em tôi học tốt nhất và môn nào kém nhất? Con em tôi có hỗ trợ bạn bè khác không? Quý vị có muốn xem những bài tập cách thức con em quý vị tham gia cùng với những bạn khác không? Quý vị có muốn xem những tình huống của con em không? Quý vị có muốn xem những bài tập mà con em làm về nhà không? Quý vị có muốn xem những bài làm của con em không? @D'D